

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค หลังเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในมี.ค.

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บางราย ส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.00 และแนวต้านที่ 34.90

\*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายของเฟด กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 14-15 มี.ค.

\*นายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานเฟดสาขา นิวยอร์ก กล่าวว่า เหตุผลที่ใช้สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน "มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา"

\*นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังในการประชุมเดือนมี.ค. เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่ และอัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น

\*นักลงทุนในตลาดสัญญาล่วงหน้า คาดว่า มีโอกาสราว 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. โดยโอกาสนี้พุ่งขึ้นจากระดับราว 30% ในช่วงต้นสัปดาห์นี้

\*นักลงทุนกำลังติดตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ในช่วงเช้าวันนี้ โดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยให้สัญญาว่า จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว

\*ตลาดจะมุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดถึงมาตรการปฏิรูปภาษี, งบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายปรับลดกฎระเบียบภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง

\*แต่นักลงทุนกังวลว่า นายทรัมป์อาจจะมุ่งความสนใจไปยังปัญหาภายในประเทศ และอาจจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในมาตรการปฏิรูปภาษี

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.1 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.62 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.21 พันล้านบาท

\*10.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.976/989 จาก 34.899 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.953/984 จาก 37.031 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.15/18 จาก 112.75 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0580/84 จาก 1.0575 เมื่อวาน

"เงินภูมิภาคถูกกดดันลงมา จาก comment ของเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน ที่เอียงไปในทางขึ้นดอกเบี้ย ทำให้เปอร์เซ็นต์มีมากขึ้น...เรื่องของทรัมป์ ก็ต้องรอดูแอ็คชั่นของตลาดว่าจะตอบสนองกันยังไงต่อไป" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้